

ประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2558

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวรอบ 2 อีก 1 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2/2558 และบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ประมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียว และปลายข้าว ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งจะเป็นการระบายแบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา

ทั้งนี้ จะเปิดให้ การรับฟังคำชี้แจง ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โดยกรมการค้าต่างประเทศจะประชุมชี้แจง รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐตามประกาศฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟัง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนด ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ กำหนดยื่นซองเสนอซื้อและซองเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 11.30 น. และเปิดซองเสนอซื้อ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น.นี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” รับลูกจ่อ! ให้ออก 2 ข้าราชการ เอี่ยวทุจริตขายข้าวจีทูจี

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน จะประชุมและคาดว่าจะมีมติให้ 2 ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ คือ นายทิมมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอักรพงศ์ ทีปวัชรระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน ออกจากราชการ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงกรณีการขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ของรัฐบาลก่อน

สำหรับการพิจารณาโทษ กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 และเห็นว่าในเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมาแล้ว กรณีผิดร้ายแรงต้องกำหนดโทษคือปลดออกหรือไล่ออก ดังนั้นที่ประชุมก็ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ จึงมีมติให้ออกจากราชการ ซึ่งผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการ ทั้ง 2 ราย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับทราบคำสั่ง โดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.)

ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดกรณีการขายข้าวจีทูจีของรัฐบาลก่อน รวม 21 ราย ประกอบด้วย นักการเมือง 3 ราย ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขาธิการ รมว.พาณิชย์, ข้าราชการ 3 ราย คือ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ นายทิมมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอักรพงศ์ ทีปวัชรระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ และเอกชน 15 ราย

ส่วนความคืบหน้าการเอาผิดผู้บริหารองค์การคลังสินค้า (อคส.) กรณีทุจริตโครงการจัดทำข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลที่ผ่านมา นั้น นางจินตนา ชัยวรรณการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด อคส.) กล่าวว่า บอร์ด อคส.มีมติให้นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ รองผู้อำนวยการ อคส. ออกจากราชการไว้ก่อน หลังผลการตรวจสอบพบว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริง ทั้งการเบิกจ่ายข้าวให้กับผู้รับปรับปรุงข้าวถุงเกินปริมาณที่กำหนด การคืนหนังสือค้ำประกันต่างๆ ที่โครงการยังไม่จบ รวมไปถึงการทุจริตในการว่าจ้างจัดทำแพ็กเกจจิ้งข้าวถุง

“ขณะนี้ บอร์ด อคส.ได้ตั้งคณะกรรมการ โดยมีนายชัยณรงค์ โชไชย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวว่ามีจำนวนเท่าไร ซึ่งเมื่อได้ตัวเลขชัดเจนแล้ว จะฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหาย ทั้งจากผู้บริหาร อคส. และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย หัวหน้าคลังสินค้าอีกกว่า 10 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนย้ายมันสำปะหลังจากสต็อกของรัฐบาลกว่า 300,000 ตัน และแป้งมันสำปะหลังอีกเกือบ 5,000 ตันด้วย ถ้าพบผิดจริงจะให้ออกเช่นกัน”

นางจินตนา กล่าวถึงความคืบหน้าการคืนเงินค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรในสต็อกรัฐบาล (ค่าเซอร์เวย์อร์) และค่าธรรมเนียม ให้กับเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรว่า ล่าสุดได้คืนเงินไปแล้ว 5,500 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ต.ค.57-ก.พ.58 ยังเหลืออีก 15,000 ล้านบาท ซึ่ง อคส. จะเร่งทยอยคืนให้กับเอกชนที่ไม่มีปัญหา แต่หากรายใดมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ก็ต้องเคลียร์ปัญหาให้จบก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ขณะนี้ ได้มีการคัดเลือกกองข้าวที่จะนำไปเปิดประมูลครั้งที่ 2/58 เสร็จแล้ว ปริมาณรวม 1 ล้านตัน โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศหลักเกณฑ์ และกำหนดวันประมูลต่อไป คาดว่าน่าจะเปิดประมูลได้ช่วงต้นเดือน มี.ค.นี้.

ที่มา ไทยรัฐ

จีนสนซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน โดยได้มีการติดตามเรื่องการขายข้าวไทยให้จีน หลังจากที่ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทย แบ่งเป็นข้าวปริมาณ 2 ล้านตัน และยางพาราประมาณ 2 แสนตัน มีกรอบระยะเวลาส่งมอบภายใน 2 ปีตั้งแต่ปี 2558-2559 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้แทนฝ่ายจีนมาประชุมหารือรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันถึงกรอบความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยจะมีการดำเนินการเจรจาตามกรอบความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ แต่จะต้องมีการหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังเปิดเผยถึง ผลการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 9.99 แสนตัน เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เรียบร้อยแล้ว โดยได้อนุมัติการขายข้าวให้กับผู้เข้าประมูลจำนวน 38 ราย ปริมาณรวม 4.96 แสนตัน จาก 112 คลัง แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 1.46 แสนตัน และข้าวขาว 5% ปริมาณ 3.50 แสนตัน โดยข้าวที่ชนะการประมูล ในส่วนของข้าวหอมมะลิได้ราคาเฉลี่ย 2.30-3.10 หมื่นบาท/ตัน และข้าวขาวราคาเฉลี่ย 7.65 พัน - 1.22 หมื่นบาท/ตัน

ขณะเดียวกันประธาน นบข. (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกการเสนอซื้อข้าวของบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ร่วมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รัฐมนตรีพาณิชย์ และยังคงยกเลิกการขายข้าว 47 คลังให้กับบริษัท เอ็มไพร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพราะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรเชื่อได้โดยสุจริตว่าเป็นกลุ่มหรือเครือเดียวกัน ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำข้าวที่ยกเลิกการขายและที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอซื้อรวม 56 คลังมาเปิดประมูลจำหน่ายในครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมปริมาณเกือบ 1 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกเปิดเผยว่า บริษัทที่ชนะประมูลข้าวปริมาณสูงสุด 5 อันดับแรกในครั้งนี้ได้แก่ เอเชีย โกลเด้นท์ ไรซ์ ปริมาณ 1 แสนตัน จากปริมาณเสนอซื้อ 3 แสนตัน , รองลงมาคือ พงษ์ลาก ปริมาณ 3 หมื่นตัน จากที่เสนอซื้อ 3 แสนตัน , นครหลวงค้าข้าว 2 หมื่นตัน จากที่เสนอซื้อ 3 แสนตัน ส่วนผู้ชนะประมูลรายอื่นๆ มีทั้งผู้ส่งออกและโรงสีข้าวที่ร่วมเสนอราคา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 9.5-10.3 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาขั้นต่ำ (Floor Value) ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9-10 บาท

ทั้งนี้ความล่าช้าของการประมูลข้าวในครั้งนี้เป็นผลจากขั้นตอนการตรวจสอบอนินิของสยามอินดิโก้ ซึ่ง เอกชนหลายรายเรียกร้องให้รัฐยึดเงินประกันของบริษัทดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การกระทำลักษณะนี้อีก

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ซูเป๋ายืดคืนตลาดข้าวฮ่องกง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาไทยสูญเสียตลาด ส่งออกข้าวไปหลายแห่ง สาเหตุสำคัญมาจากราคาข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้น จนตลาดหันไปนำเข้าจากคู่แข่งแทน ทำให้ยุทธศาสตร์จากนี้ ไทยจะต้องเร่งเดินหน้าชิงส่วนแบ่งตลาดคืนเริ่มที่ตลาดฮ่องกง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สะท้อนความ ล้มเหลว การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในช่วงที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าไทยกำลังจะได้ส่วนแบ่งคืนมา

“ก่อนหน้านี้อ่างกงนำเข้าข้าวจากไทยคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดถึง 90% จากปริมาณรวมเกือบ 3 แสนตัน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาข้าวของไทยทำให้ฮ่องกงนำเข้าลดลง ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาชิงส่วน แบ่งตลาดไป ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่งตลาดฮ่องกงเพียง 30% แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจากนี้ส่วนแบ่งตลาดไทยจะ ลดลงเรื่อยๆ เพราะตลาดเริ่มคุ้นเคยสินค้าจากประเทศคู่แข่งแล้ว” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับแนวทางการทำงานเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดข้าว คือ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ผู้ประกอบการนำเข้าข้าวของฮ่องกงจำนวน 6 บริษัทกับผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อแสดงความจำนงที่จะนำเข้าข้าวจาก ไทยปริมาณรวม 1 แสนตัน ในช่วงปีนี้ ขณะที่รัฐบาลไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้มอบรางวัลผู้นำเข้าที่เป็น มิตรกับไทย หลังนำเข้าข้าวจากไทยมาอย่างต่อเนื่องนาน 60 ปี จำนวน 7 รางวัลสำหรับ 7 บริษัท เพื่อเป็นการ กระชับความสัมพันธ์ร่วมกันและปูทางนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตเพื่อขยายตลาดข้าวของไทยกลับมา

ทั้งนี้ ในการหารือกับสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกข้าวฮ่องกง สมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง และ สมาคมผู้จำหน่าย ข้าวฮ่องกง ได้ยืนยันว่าจากนี้ไปข้าวของไทยจะมีเสถียรภาพทั้งราคาและคุณภาพ

ไม่เพียงตลาดฮ่องกงที่ส่วนแบ่งไทยสูญเสียไป แต่ตลาดข้าวสำคัญอย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็ต้องเผชิญกับคู่แข่ง หน้าใหม่และรายเก่าที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งไป

“เราเจอทั้งการเสียส่วนแบ่งตลาดและการแข่งขันจากคู่แข่งหน้าเก่าและใหม่ ทำให้การส่งออกข้าวเผชิญ ความยากลำบาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะสนับสนุนเอกชนให้ไปหาลูกค้า พร้อมการใช้กลไกภาครัฐจัดอุปสรรคและ เสริมความแข็งแกร่งให้เอกชนหาตลาดใหม่ๆ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

เป้าหมายการทำตลาดจากนี้ไป ได้แก่ สิงคโปร์ ชนิดข้าวหอมมะลิ เมื่อปี 2557 ส่งออกปริมาณ 162,577 ตัน เป้าหมายการส่งออกปี 2558 อยู่ที่ 180,000 ตัน ตลาดญี่ปุ่น ข้าวขาว ข้าวเหนียว ปัจจุบันส่งออก 336,893 ตัน เป้าหมาย 350,000 ตัน ตลาดแอฟริกาใต้ ข้าวหนึ่ง ปัจจุบันส่งออก 535,645 ตัน เป้าหมาย 600,000 ตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกง เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 60% ในปี 2558 ได้ ต้องมีการทำโปรโมชันร่วมกัน รวมถึงการให้ความรู้ผู้บริโภคในตลาด เพื่อให้ตลาดกลับมานิยมบริโภคข้าวไทย ซึ่งจะต้องย้มาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพของข้าวไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งใน ราคาที่เหมาะสม

นายเคนเนต เซน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท KUI FAT YUEN LIMITED เอกชนผู้นำเข้าข้าวจากไทย กล่าวว่า ปกติบริษัทนำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละ 20,000 ตัน จากปริมาณความต้องการตลาดทั้งหมดประมาณ 300,000 ตัน เป็นการนำเข้าจากไทยเฉลี่ยปีละ 150,000 ตัน ซึ่งเป็นสถิติล่าสุดเมื่อปี 2556 ส่วนปีนี้คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 180,000 ตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวของไทยปัจจุบันมีส่วนต่างเฉลี่ยที่ตันละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแข่งขันได้ จากก่อนหน้านี้อ ที่มีส่วนต่างสูงมาก อย่างไรก็ตาม ข้าวหอมมะลิจากไทยมีความเป็นพรีเมียมที่ไม่มีคู่แข่งในตลาด ฮ่องกงแต่ไม่ควรให้ราคาสูงเกินไป หรือมากกว่า ตันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพราะตลาดจะผันตัวเองไปบริโภคข้าว หอมปทุมธานีแทน

“ปัญหาอุปสรรคการค้าข้าวไทยในฮ่องกง ที่สำคัญคือนโยบายของรัฐบาลไทย ตอนนี้เราก็คอยฟังว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายเหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ ที่พยายามดันราคาข้าวให้สูงขึ้นมากๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยเองเสียส่วนแบ่งตลาด เพราะแม้ฮ่องกงจะชอบข้าวที่มีคุณภาพจากไทยแต่หากราคาสูงเกินไปตลาดก็พร้อมปรับตัวได้เช่นกัน ส่วนแผนที่จะดึงส่วนแบ่งตลาดคืนในปีี้จาก 30% มาที่ 60% นั้นผมคิดว่าเป็นไปได้ เพราะตอนนี้ถือว่าราคาแข่งขันได้” นายเชน กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ช่วงปี 2554-2556 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละ 337,500 ตัน มูลค่า 9,700 ล้านบาท แหล่งนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ไทย สัดส่วน 52% เวียดนาม 34% จีน 8% ออสเตรเลีย 2% ปากีสถาน 1% สหรัฐ 1% โดยกลุ่มลูกค้าในตลาดนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ร้านอาหารและโรงแรม (Catering market) เป็นตลาดหลักของข้าวหอมปทุมธานี รองลงมาคือข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งปัจจุบันไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมปทุมธานีให้กับข้าวหอมของเวียดนามค่อนข้างมาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพไม่ต่างกัน และกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นช่องทางหลักของข้าวหอมมะลิ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สศก.ผลักดันเกษตรกรปลูกข้าวญี่ปุ่น เพิ่มรายได้กว่าข้าวทั่วไปเกือบ 2 เท่า

นายเลิศศักดิ์ ธีระระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกระแสความนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายตัวร้อยละ 5-10 ต่อปี ขณะเดียวกันข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในประเทศไทยมีราคาต่ำกว่าข้าวญี่ปุ่นที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงมาก ทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นหันมาใช้ข้าวญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศแทน จึงคาดว่าความต้องใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักในการขยายพันธุ์จะสูงถึงประมาณ 40 ตัน ต่อปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการค้า ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นชั้นพันธุ์คัด และชั้นพันธุ์หลัก ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตชั้นพันธุ์คัดปีละ 2 ตัน และชั้นพันธุ์หลักปีละ 4 ตัน แหล่งผลิตพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และพะเยา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยภาคเอกชน (โรงสี) และได้จัดตั้งชมรม ชื่อ “ชมรมผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย” เน้นการซื้อขายทั้งเมล็ดพันธุ์และข้าวญี่ปุ่นแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นประมาณ 80,000 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ 6,000 กว่าครัวเรือน

จากการติดตามสถานการณ์ ของ สศก. เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ข้าวญี่ปุ่นชั้นพันธุ์ให้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 60,000 ตัน (36,000 ตันข้าวสาร) ราคาข้าวเปลือกญี่ปุ่นอยู่ที่ตันละ 9,000 - 12,000 บาท สำหรับเมล็ดพันธุ์หลักราคากิโลกรัมละ 31 บาท ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายต้องใช้เมล็ดพันธุ์หลักไร่ละ 13 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าพันธุ์ไร่ละ 403 บาท และมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยไร่ละ 4,600 บาท โดยเกษตรกรจะนำพันธุ์ขยายไปขายในราคากิโลกรัมละ 23 บาท ซึ่งให้ผลผลิตนาปีไร่ละ 700-800 กิโลกรัม เฉลี่ยมีรายได้ไร่ละ 17,250 บาท และผลผลิตนาปรังไร่ละ 900-1,000 กิโลกรัม เฉลี่ยมีรายได้ไร่ละ 21,850 บาท โดยสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรมากกว่าการขายข้าวทั่วไปถึงเกือบ 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม พบปัญหาการผลิตข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ต้องปรับปรุงพันธุ์ให้ทนต่อโรคและแมลง มีปัจจัยการผลิตสูง และขาดแคลนแรงงาน ส่วนด้านการตลาดมีข้าวญี่ปุ่นจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดไทยในราคาที่ต่ำกว่า ได้แก่ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศ ดังนั้น ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นคุณภาพดี มีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ ให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย มีความต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิต มีมาตรฐานในการผลิต คุณภาพผลผลิต โดยภาครัฐร่วมมือกับเอกชนส่งเสริม ผลักดันการปลูกข้าวญี่ปุ่น ในระบบการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ระบบการผลิตแบบอินทรีย์

(Organic) และพัฒนาโรงสีเข้าสู่ระบบ GMP (Good Manufacturing) เพื่อยกระดับข้าวญี่ปุ่นเตรียมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)

ประเทศไทยได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2500 โดยความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ซึ่งระหว่างปี 2531-2541 ได้ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ จนได้พันธุ์ข้าวญี่ปุ่นเป็นพันธุ์แนะนำ 2 พันธุ์คือ ก.วก.1 (Sasanishiki) ก.วก.2 (Akitakomachi) รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมการข้าวเผยเกษตรกรร่วมมือลดต้นทุนการผลิต

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกว่า ในปี 2558 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 78,600 ตัน โดยมีผลิตข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งผลิตในภาคใต้ จำนวน 42,850 ตัน ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง จำนวน 550 ตัน ข้าวเหนียว จำนวน 9,800 ตัน และข้าวหอมมะลิ จำนวน 25,400 ตัน

ส่วนสถานการณ์ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในขณะนี้ชะลอตัวจากสถานการณ์ภัยแล้ง กรมการข้าวจึงได้แนะนำให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง และร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชส่งเสริมรายได้ที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว ทำให้การปลูกข้าวฤดูนาปรังมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 10.7 ล้านไร่ ลดลง 4.47 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.49 เมื่อเทียบกับปี 2556/2557 มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 15.19 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558) กรมการข้าวมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคงคลังที่สามารถจำหน่ายให้เกษตรกรและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง จำนวน 30,293 ตัน ข้าวเหนียว จำนวน 1,450 ตัน และข้าวหอมมะลิ จำนวน 3,972 ตัน ซึ่งพร้อมจะจำหน่ายได้ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการข้าว ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับเกษตรกรที่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า ขอแนะนำให้เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยเลือกจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว หรือร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งต้องแสดงป้าย “สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม” ให้ชัดเจน ณ จุดจำหน่าย

ส่วนกรณีที่เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีใช้หน่วยงานราชการ ให้สังเกตถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์จะต้องแสดงข้อความในฉลากเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีรายละเอียด ได้แก่ ชนิดและชื่อพันธุ์ที่มีคำว่า “เมล็ดพันธุ์ควบคุม” เครื่องหมายการค้า หมวดหมายเลข (Lot No.) ชื่อผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม น้ำหนัก วันเดือนปีที่ตรวจ เเปอร์เซ็นต์เมล็ดพันธุ์สุทธิ ความงอก เดือนปีที่รวบรวมและเดือนปีที่สิ้นสุดอายุการทำพันธุ์ หมายเลขทะเบียนประจำพันธุ์การค้า (เลข พ.พ./ปี) โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรจุถุงจำหน่ายนั้นต้องเก็บไว้ในที่แห้งเย็น ไม่ถูกแสงแดด และมีอากาศถ่ายเท เพื่อให้ไม่เสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุจริง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 ก.พ. 2558 มีจำนวน 51,607 ตัน มูลค่า 23.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 71.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 85.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 30,064 ตัน มูลค่า 12.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-12 ก.พ. 2558 มีจำนวน 271,995 ตัน มูลค่า 122.319 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 19.4% และมูลค่าลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 337,318 ตัน มูลค่า 140.193 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตรแห่งกัมพูชา (Center for Study and Development in Agriculture: CEDAC) ตั้งเป้ายกขยายการส่งออกข้าวหอมอินทรีเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจาก 540 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557

ปัจจุบัน CEDAC ส่งออกข้าวหอมอินทรีไปยังสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง นอกจากนี้ ยังพยายามขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาหรับอีกด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการส่งออกข้าวอินทรีระบุว่า ราคาส่งออกข้าวอินทรีในตลาดต่างประเทศสูงกว่าและมีเสถียรภาพมากกว่าราคาส่งออกข้าวสารธรรมดาที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นทางศูนย์ฯ พยายามกระตุ้นให้รัฐบาลส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีเพิ่มเติม โดย CEDAC จะรับซื้อข้าวอินทรีจากเกษตรกรในราคาดอกโลกรัมละ 1,650 เรียล (หรือประมาณตันละ 407 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่รับซื้อข้าวที่ไม่ใช่ข้าวอินทรีในราคาดอกโลกรัมละ 1,150 เรียล (หรือประมาณตันละ 271 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเอกชนวางเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมอินทรีไว้ที่ 1,500 ตัน ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ตัน ในปี 2559 และเพิ่มเป็น 4,000 ตัน ในปี 2560 โดยผู้บริหารบริษัทเอกชนระบุกับสื่อท้องถิ่นว่า ทางบริษัทได้จัดทำข้อตกลงกับสหกรณ์การเกษตรในการรับซื้อข้าวอินทรีเพื่อการส่งออก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในแง่ของการเพิ่มรายได้ ถึงแม้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีในปัจจุบันยังมีอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมด แต่ทางบริษัทเอกชนมีความมั่นใจว่าจะสามารถขยายอัตราส่วนส่งออกข้าวอินทรีได้ หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาวุโสของสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (Cambodia Rice Federation: CRF) ให้ข้อคิดเห็นว่า กระบวนการผลิตข้าวอินทรีมีหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยาก ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรไม่สนใจผลิต ดังนั้นรัฐบาลควรมุ่งเน้นการผลิตข้าวสำหรับตลาดระดับบน (high end market) และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทต่างๆ ให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน นอกเหนือจาก 9 บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแล้ว ซึ่งประกอบด้วย MAPCO, FRP, Myanmar Rice Mill, Golden Land East Asia, Bayintnaung Business Group, MRDC, Shan (north) SPRDC, Ayeyar Patheingyi, Rakhine Rice and Paddy

ทั้งนี้ สมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ได้ส่งรายชื่อบริษัทของเมียนมาร์กว่า 100 ราย ไปยังทางการจีนเพื่อให้ตรวจสอบแล้ว แต่ทางการจีนได้ตอบกลับมาว่าเป็นการยากที่จะตรวจสอบบริษัทเหล่านี้

ทางการเมียนมาร์ได้ทำข้อตกลงกับทางการจีนในการส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตันในปีนี้ โดยจะเริ่มในช่วงปลายเดือน เม.ย. หรือ ต้นเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้ โดยข้าวที่จะส่งไปยังประเทศจีนจะต้องเป็นข้าวชนิด 25%

35% และข้าวหัก โดยทางการจีนจะมีการตั้งสำนักงานของ CCIC (The China Certification & Inspection Group) ในนครย่างกุ้ง มณฑลเหล่ย์ และที่ด่าน Muse เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะส่งไปยังประเทศจีน
[ที่มา Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้พิจารณาที่จะนำเข้าข้าว (well-milled long grain white rice) จำนวน 500,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 15% และ ข้าวขาว 25% อย่างละ 250,000 ตัน โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) โดยองค์การอาหารแห่งชาติจะได้ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังรัฐบาลกัมพูชา ไทยและเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้

ทั้งนี้ NFA ได้กำหนดการส่งมอบแบ่งเป็น 2 งวด โดยงวดแรกจำนวน 50% ต้องส่งมอบภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ และส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 เม.ย. นี้

[ที่มา Oryza.com](#)

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้า (Indonesian Trade Minister) ระบุว่ารัฐบาลจะยังไม่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศแม้ว่าราคาข้าวภายในประเทศกำลังปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม เพราะรัฐบาลยังมีสต็อกข้าวเพียงพอที่จะระบายออกสู่ตลาดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับคาดการณ์ว่าในปีนี้อผลผลิตข้าวจะได้ผลดี ทำให้อุปทานข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 13.2 ล้านตัน และคาดว่าในปีนี้อผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 71.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่เดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ราคาข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.78 ล้านบาทต่อตัน หรือประมาณ 761 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% จากเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

ฮ่องกง

ในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 31,200 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 23,000 ตัน (ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 2,300 ตัน ข้าวหอม 16,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,500 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 65.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามจำนวนประมาณ 8,200 ตัน (ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,000 ตัน ข้าวหอม 7,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26.3%) และนำเข้าจากจีนประมาณ 1,200 ตัน (สัดส่วน 3.8%) สหรัฐอเมริกา 300 ตัน (สัดส่วน 1%) ออสเตรเลียประมาณ 600 ตัน (สัดส่วน 1.9%) กัมพูชาประมาณ 100 ตัน (สัดส่วน 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 500 ตัน (สัดส่วน 1.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา มีปริมาณ 1,317 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,239 ตัน ประเทศสหรัฐฯ 53 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ม.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 13,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 14,600 ตัน

[ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department](#)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 13 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 (เม.ย. 2557 - มี.ค. 2558) ในวันที่ 24 ก.พ. 2558 โดยกำหนดซื้อข้าวจำนวนรวม 50,856 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐอเมริกา

24,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global quota) รวม 12,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global quota) รวม 12,000 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว (glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทย จำนวน 2,856 ตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ตกลงซื้อข้าวกล้องเต็มเมล็ด (whole grain/brown rice) จากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และไทย รวมประมาณ 412 ตัน โดยซื้อข้าวเหนียวเมล็ดสั้นจากสหรัฐฯจำนวน 40 ตัน ในราคา 1,468 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,804 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากออสเตรเลียจำนวน 210 ตัน ในราคา 1,342 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,678 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 162 ตัน ในราคา 1,267 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,602 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนข้าวหัก (Broken rice) นั้น ได้ตกลงซื้อปลายข้าวจากไทย 540 ตัน ในราคา 533 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 827 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปลายข้าวเหนียวจากสหรัฐฯจำนวน 100 ตัน ในราคา 998 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้จำหน่ายไปในราคา 1,292 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

รัฐบาลอินเดีย คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 103.04 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการตลาด 2013/14 เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมซึ่งตรงกับเดือน มิ.ย. ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้การเพาะปลูกในหลายพื้นที่ล่าช้า ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) จะมีผลผลิตประมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กระทรวงกิจการผู้บริโภคและอาหาร (The Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution) รายงานว่า องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) สามารถจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการตลาด 2014/15 (2014/15 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 มาจนถึงวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 20.744 ล้านตัน

ในปีนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 35.109 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิตหลัก (kharif crop) จำนวน 30.05 ล้านตัน และจากฤดูการผลิตรอง (rabi crop) จำนวน 5.059 ล้านตัน ทั้งนี้ ในปีการตลาด 2013/14 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.839 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (Pakistan Bureau of Statistics) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2558 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 419,153 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 490,371 ตัน ในเดือนธันวาคม 2557 และลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 511,019 ตัน ในเดือนมกราคม 2557

ในแง่ของมูลค่า ในเดือนมกราคม 2558 ปากีสถานส่งออกคิดเป็นมูลค่า 204.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14% เมื่อเทียบกับ 238.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2557 และลดลง 24% เมื่อเทียบกับ 267.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม 2557

เมื่อจำแนกตามประเภทข้าว ในเดือนมกราคม 2558 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมати (Basmati rice) 34,567 ตัน ลดลงจาก 39,200 ตัน หรือลดลง 21% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 และลดลงจาก 67,018 ตัน หรือลดลง 99% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2557 สำหรับข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати (non-basmati rice) ในเดือนมกราคม 2558 ปากีสถานส่งออก 384,586 ตัน ลดลงจาก 451,171 ตัน หรือลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 และลดลงจาก 444,001 ตัน หรือลดลง 13% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2557

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก (กรกฎาคม 2557 – มกราคม 2558) ของปีงบประมาณ 2557/58 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ปากีสถานส่งออกข้าว 2.26 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวบาสมาดิ 313,540 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 1.95 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.22 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวบาสมาดิ 336,290 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 1.88 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2556/57

ส่วนมูลค่าการส่งออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 – มกราคม 2558 ปากีสถานส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จำแนกเป็นมูลค่าส่งออกข้าวบาสมาดิ 315.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 865.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จำแนกเป็นมูลค่าส่งออกข้าวบาสมาดิ 368.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 843.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปี 2557

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 474.556 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 477.08 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าจะในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.54 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงด้วยนั้น เช่น ประเทศปากีสถาน อียิปต์ ญี่ปุ่น เนปาล กัมพูชาและประเทศไทยที่คาดว่าจะในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 19.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น จีนคาดว่าจะในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.53 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วยนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 483.132 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 480.483 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 98.216 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 106.792 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 9.624 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 11.724 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 42.237 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.1 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.325 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ส่งออกได้ 10.969 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.8 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.325 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.55 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)